

CIVIL SERVICE AFFAIRS IN DONG NAI PROVINCE (2015-2020) - RESULTS AND SOME EXPERIENCE

Vo Thanh Ha

Political Academy, Ministry of Defense

Email: hahuyen8385@gmail.com

Received: 19/5/2023; Reviewed: 26/5/2023; Revised: 28/5/2023; Accepted: 15/6/2023; Released: 21/6/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/191>

Along with the development of the national civil service industry, the civil service affairs in Dong Nai province has always been renewed, with a strong change from thought to action in the entire Party Committee as well as in the local authorities and forces. In the years 2015-2020, the Party Committee of Dong Nai province has paid attention to leading and effectively carried out the civil service affairs, contributing to strengthening the relationship between the Party and the people, the relationship between the Party committee and the local government with people are increasingly linked, thereby promoting the synergy of both the political system and the whole society in successfully carrying out the tasks of socio-economic development, strengthening national defense and security in the locality.

Keywords: *Civil service affairs; Dong Nai province; Results; Experience.*

1. Đặt vấn đề

Công tác dân vận (CTDV) của Đảng là toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nhằm xây dựng thể trận lòng dân vững chắc, trực tiếp góp vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bài viết làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo CTDV (2015-2020), qua đó đánh giá kết quả và đúc kết kinh nghiệm để vận dụng hiện nay là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

2. Tổng quan nghiên cứu

Có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về CTDV trên địa bàn cả nước nói chung và ở Đồng Nai nói riêng, dưới đây là một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:

Vũ Oanh (1996), “*Đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể*”. Tác giả đi sâu phân tích, làm rõ chủ thể của CTDV, đồng thời đặt ra một số vấn đề đòi hỏi phải có sự đổi mới trong nội dung và phương thức dân vận cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ, đáp ứng sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghiên cứu về “*Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2005 đến năm 2015*” của tác giả Hoàng Xuân Thắng (2015). Trên cơ sở quá trình lãnh đạo tiến hành CTDV của Đảng bộ tỉnh Hà Nam (2005-2015), tác giả đã đánh giá và rút ra 4 kinh nghiệm chủ yếu, đó là: Thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận

thức của chủ thể dân vận; CTDV phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm căn cứ, điều kiện tiến hành; đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong thụ hưởng; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ chuyên trách làm CTDV.

Tác giả Lượng Thanh Tâm (2018), với đề tài “*Đảng bộ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2005 đến năm 2015*”. Tác giả đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Xuân Lộc về CTDV, đánh giá những kết quả trên 2 bình diện ưu điểm và hạn chế; đúc rút những kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo CTDV ở huyện Xuân Lộc để vận dụng vào hiện tại.

Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu khác như: “*Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo công tác dân vận (1986-2002)*” của Nguyễn Mậu Linh; “*Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo công tác dân vận từ năm 1997 đến năm 2003*” của Nguyễn Văn Nhung; “*Chất lượng lãnh đạo công tác dân vận của các Đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hiện nay*” của Lê Huy Thê; “*Chất lượng công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay*” của Lê Anh Tuấn...

Qua tổng quan nghiên cứu các công trình giúp cho tác giả có cái nhìn khá toàn diện về CTDV dưới sự lãnh đạo của Đảng hay Đảng bộ địa phương. Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải nghiên cứu làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về CTDV, rút ra một số kinh nghiệm có thể tham khảo vận dụng vào nâng cao hơn nữa

hiệu quả công tác này ở Đồng Nai cũng như các địa phương khác.

3. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Đồng thời, kết hợp sử dụng các phương pháp khác như: phân kỳ, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn... Sử dụng, khai thác một số tài liệu, tư liệu liên quan đến CTDV qua các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, kết luận... của Đảng, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cũng như các công trình khoa học có liên quan để làm rõ vấn đề nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Tình hình kinh tế - xã hội, dân cư của tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có diện tích tự nhiên là 5.894km², nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối giữa Trung - Nam bộ, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, giữa Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tính đến năm 2015, Đồng Nai là một tỉnh trọng điểm của vùng kinh tế Đông Nam Bộ, vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước, là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai.

Đồng Nai là tỉnh đa dân tộc, nhiều thành phần tôn giáo, cụ thể: toàn tỉnh có 31 dân tộc anh em cùng sinh sống, ngoài dân tộc Kinh (chiếm 92%), đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 8%. Về tôn giáo, có 42 tổ chức thuộc 13 tôn giáo đang hoạt động như: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo. Toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố có trên 30% dân số là người có đạo, trong đó có 32 xã, phường có trên 90%. Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân chức sắc, tín đồ tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào nội bộ tình hình đất nước, kích động bạo loạn, lật đổ, khiêu khích, biểu tình... Đặc biệt với thủ đoạn mới chúng sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc, không đúng bản chất sự việc; xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc.

4.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về công tác dân vận

Chủ trương về CTDV (2015-2020) của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 về CTDV thể hiện trên những nội dung sau:

* *Phương hướng*: phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch 164-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực

hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; “*xem CTDV chính quyền là khâu đột phá; quan tâm toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là ở cơ sở*”; xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phong trào “*Dân vận khéo*”, “*Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới*” nhằm nâng cao hiệu quả CTDV trong tình hình mới.

* *Về mục tiêu*: “*tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước*”. Đồng thời, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV trong tình hình mới theo phương châm: “*sâu sát, phù hợp, thiết thực, đồng thuận*”... Nhằm phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào cách mạng rộng lớn; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

* *Nhiệm vụ và giải pháp*:

Thứ nhất, “*nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của CTDV trong tình hình mới*”; *thứ hai*, tăng cường CTDV chính quyền, quan tâm, coi trọng việc lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị mà trọng tâm là tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; *thứ ba*, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp dân vận; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, “*phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân*” (Tỉnh ủy Đồng Nai, 2015a, tr.84); *thứ tư*, “*đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; *thứ năm*, “*tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận*” (Tỉnh ủy Đồng Nai, 2015b, tr.23).

4.3. Sự chỉ đạo tiên hành công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (2015-2020) - Một số kết quả

4.3.1. Sự chỉ đạo của Đảng bộ

Về củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên trách thực hiện CTDV

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy ngày 06/7/2016 về thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân sự Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Huyện ủy. Sau khi được tăng cường củng cố, kiện toàn, Ban Dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng đề ra chủ trương lãnh đạo sát đúng với điều kiện cụ thể của địa phương về CTDV. Đồng thời, trực tiếp tiến hành CTDV đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đối với các cấp chính quyền: thực hiện Quyết định số 724-QĐ/TU ngày 28/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp tỉnh và huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân Tỉnh phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách CTDV chính quyền và chỉ đạo cấp huyện, thành phố phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phụ trách, Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn phân công đồng chí Chủ tịch phụ trách CTDV.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong tiến hành CTDV

Để phát huy vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 17/7/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 37-TT/TU ngày 28/9/2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Ban Cán sự Đảng Ủy Ban nhân dân Tỉnh ban hành Văn bản 1054-CV/BCS-UBND ngày 16/11/2015 về việc đổi mới nâng cao, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai... Việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản trên đã phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... trong tiến hành CTDV. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, công khai cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp, Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết việc thực hiện cơ chế một cửa; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, nhất là những bộ phận có liên quan trực tiếp đến giải quyết, tiếp xúc với công dân.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Quyết định số 880-QĐ/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định trách nhiệm của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 980-QĐ/TU ngày 22/5/2015, Quy định trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/02/2015 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một trong những phong trào thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị, cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào này. Tiếp đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 15/5/2015 về toàn tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh kiêu mẫu; Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU ngày 20/5/2015 về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 04-KH/BDVTU, ngày 25/5/2015 về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020. Dưới sự chỉ đạo tích cực của Đảng bộ, phong trào “Dân vận khéo” có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, đặc biệt là về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Tính đến năm 2019, đã có 100% xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đời sống, thu nhập của nông dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét.

Phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tiến hành CTDV

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động số 50-CT/TU ngày 20/12/2016 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai, Trường Sĩ quan Lục quân 2, sư 309/Quân đoàn 4, các Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26, Lữ đoàn pháo 75 thuộc Quân khu 7. Sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng

quân trên địa bàn trong tiến hành CTDV đã góp phần quan trọng vào huy động nguồn lực, lực lượng để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng môi đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân, củng cố tình quân - dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh.

4.3.2. Một số kết quả cụ thể

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với các giai tầng; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các địa phương trong Tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả CTDV của cơ quan hành chính Nhà nước. Tổ chức hoạt động lấy ý kiến của nhân dân đối với các nội dung như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, việc sử dụng quỹ, các khoản huy động của nhân dân đóng góp, giám sát việc thi công, tham gia nghiệm thu, quyết toán các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng...

Hàng năm UBND tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực thi công vụ theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND, ngày 30/08/2016 về *Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện*. Qua đó đánh giá công tác thực hiện các tiêu chí về dân vận chính quyền đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý cũng như quá trình thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức. Qua 05 năm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các chức danh công chức cấp xã, tỷ lệ công chức cấp xã được đánh giá mức tốt và khá ngày càng cao, cụ thể: năm 2015: 97,73%, năm 2016: 98,28%, năm 2017: 99,24%, năm 2018: 98,99%. Tỷ lệ công chức cấp xã đánh giá mức trung bình và yếu giảm dần qua các năm, cụ thể là toàn tỉnh năm 2015 tỷ lệ 2,27%, năm 2016 tỷ lệ 1,72%, năm 2017 tỷ lệ 0,76% và năm 2018 tỷ lệ 1,01%.

Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được các cấp, các ngành trên địa bàn Tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công khai lịch tiếp công dân, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, lập hồ sơ để tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân. Đến năm 2020, “đã có 133/133 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 09 huyện và 02

thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”.

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Qua đó, phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong cộng đồng địa phương, đồng thời thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết, tạo sự gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái giữa người dân với nhau để hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hàng năm, UBND tỉnh tổng kết phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt thông qua các việc làm cụ thể của các lực lượng trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào “*Dân vận khéo*”.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Triển khai thực hiện Kết luận số 114-QĐ/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *nâng cao hiệu quả CTDV của cơ quan nhà nước các cấp*; Kết luận số 77-KL/TU ngày 25/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV chính quyền trong tình hình mới*. Các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Tỉnh với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề công khai các dự án quy hoạch sử dụng đất, áp giá hỗ trợ, đền bù cho nhân dân; vay vốn phát triển sản xuất, thủ tục hành chính, việc bình xét hộ nghèo; các chế độ chính sách, các định mức tiêu chuẩn, các chế độ về phụ cấp, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ; các hoạt động cơ quan, đơn vị, thu chi tài chính, các quy định về thi đua, khen thưởng... được triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đại bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai yên tâm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Các cơ quan Nhà nước đã thụ lý giải quyết 434 đơn (406 khiếu nại, 28 tố cáo); đã giải quyết 259 đơn (244 đơn khiếu nại; 15 đơn tố cáo) 434 đơn thuộc thẩm quyền; Còn lại 175 đơn (162 khiếu nại, 13 tố cáo) đang xem xét, giải quyết; trong đó Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện 105 đơn (96 khiếu nại, 09 tố cáo), đã có báo cáo kết quả xác minh 74 đơn (70 khiếu nại, 04 tố cáo) còn lại 31 đơn đang xem xét giải quyết (26 đơn khiếu nại, 05 tố cáo).

Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/

TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy Ban thường vụ Quốc hội và các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về *tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ cho nhu cầu của nhân dân; công khai minh bạch các chủ trương chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, công khai lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát huy những sáng kiến, cải tiến và nội dung thực hiện tốt, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tăng cường việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cho bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả, hiệu lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được các cấp, các ngành quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng như: sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt ấp (khu phố), sinh hoạt tổ nhân dân theo định kỳ; thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên, trợ giúp viên đã đi sâu vào từng khu phố, từng nhà và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông tin được công khai kịp thời thông qua niêm yết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử, thông báo trực tiếp.

Tuy nhiên, CTDV vẫn còn một số hạn chế như: việc giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm. Vẫn còn hiện tượng khiếu kiện đông người. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác, chế độ thông tin, báo cáo về CTDV chính quyền của một số địa phương chưa kịp thời...

4.4. Một số kinh nghiệm

Quá trình lãnh đạo thực hiện CTDV ở tỉnh Đồng Nai (2015-2020), rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, xác định CTDV là một trọng những nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Các cấp ủy đảng phải tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các quy định, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, đổi mới phương thức tiến hành CTDV gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Thắt chặt mối quan hệ giữa tổ chức đảng, chính

quyền các cấp với nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân; mở rộng và phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Hai là, bán sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gắn với chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân; động viên nhân dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bán sát thực tiễn tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh để tham mưu, xây dựng chủ trương sát, đúng, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Chú trọng công tác sơ, tổng kết đề kịp thời bổ sung, điều chỉnh các quy định trong tiến hành CTDV cho phù hợp.

Ba là, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ làm CTDV gắn với đổi mới nội dung, phương thức CTDV phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chăm lo “bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận”. Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực một cách thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. Lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội làm thước đo đánh giá chất lượng CTDV. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhân rộng điển hình, mô hình hiệu quả.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CTDV, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt và giải quyết đúng đắn, kịp thời tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kịp thời tiếp thu, xử lý các ý kiến phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Năm là, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp giữa chức năng tổ chức quản lý với chắc năng vận động, giáo dục, thuyết phục, động viên nhân dân trong huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát các hoạt động của chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

5. Thảo luận

Thực tiễn CTDV của Đảng trên địa bàn cả nước nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói riêng đặt ra đòi hỏi đòi hỏi với cả hệ thống chính trị phải tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp nhân dân một cách hiệu quả. Chú trọng nâng cao sự hài lòng của người dân; nâng cao chất lượng CTDV chính quyền, phát huy hiệu quả

vai trò của người đứng đầu trong tiến hành CTDV. Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”... Qua đó đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

6. Kết luận

CTDV của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong những năm 2010-2020 đã đạt được những kết quả rất quan

trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế của Tỉnh phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Là minh chứng cụ thể khẳng định tính đúng đắn của Đảng trong lãnh đạo CTDV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định cần khắc phục một cách đồng bộ. Những kinh nghiệm nêu trên là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có thể tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả CTDV, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Tài liệu tham khảo

Oanh, V. (1996). *Đổi mới công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể*. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Tâm, L. T. (2018). *Đảng bộ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác Dân vận từ năm 2005 đến năm 2015*. Luận văn thạc sĩ Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị, Hà Nội.

Thắng, H. X. (2015). *Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2005 đến năm 2015*. Luận văn thạc sĩ Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị, Hà Nội.

Tỉnh ủy Đồng Nai. (2015a). *Văn Kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)*. Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tỉnh ủy Đồng Nai. (2015b), *Báo cáo số 421-BC/TU đánh giá kết quả công tác Dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020*. Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tỉnh ủy Đồng Nai. (2016). *Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 06/7/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận*. Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tỉnh ủy Đồng Nai. (2019). *Báo cáo tổng kết công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025*. Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.

CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TỈNH ĐỒNG NAI (2015-2020) KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Võ Thanh Hà

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Email: hahuyen8385@gmail.com

Nhận bài: 19/5/2023; Phản biện: 26/5/2023; Tác giả sửa: 28/5/2023; Duyệt đăng: 15/6/2023; Phát hành: 21/6/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/191>

Cùng với sự phát triển của ngành dân vận cả nước nói chung, công tác dân vận trên địa bàn Đồng Nai nói riêng trong thời gian qua luôn được đổi mới, có sự chuyên biến mạnh mẽ từ suy nghĩ đến hành động trong toàn Đảng bộ cũng như các cấp chính quyền, các lực lượng ở địa phương. Trong những năm 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo thực hiện khá hiệu quả công tác dân vận, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân ngày càng gắn kết, qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương.

Từ khóa: Công tác dân vận; Tỉnh Đồng Nai; Kết quả; Kinh nghiệm.